

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Quảng Trọng Thao-Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp
thông qua Đề cương và dự toán Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và
Dự án thí điểm liên kết triển khai Dự án quần thể công viên san hô và dịch
vụ thể thao biển tại thành phố Phú Quốc**

Ngày 9/11/2021, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trọng Thao - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp thông qua Đề cương và dự toán Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Đề án thí điểm liên kết triển khai Dự án quần thể công viên san hô và dịch vụ thể thao biển tại thành phố Phú Quốc. Cùng dự còn có các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 (vắng BCH Bộ đội Biên phòng, BQL Khu kinh tế Phú Quốc).

Sau khi nghe đại diện Vườn Quốc gia Phú Quốc báo cáo tóm tắt 02 nội dung gồm:

- Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Dự án thí điểm liên kết triển khai Dự án quần thể công viên san hô và dịch vụ thể thao biển tại thành phố Phú Quốc giữa Vườn Quốc gia Phú Quốc và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Namaste.

Ý kiến trao đổi, góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trọng Thao - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận như sau:

I. Đối với Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Qua ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng thẩm định cho thấy hầu hết thành viên đồng thuận, đánh giá cao nội dung đề cương Đề án. Tuy nhiên, cần phải điều chỉnh, làm rõ thêm một số nội dung để Đề cương hoàn chỉnh hơn. Trong đó tập trung vào:

1/ Về tính cấp thiết

Dự thảo chưa làm rõ tính cấp thiết phải xây dựng Đề án, trong đó cần lưu ý 02 khoản quan trọng theo quy định hiện hành gồm:

- Khoản 2-điều 11-Nghị định 26/2019/NĐ-CP nêu: Ban quản lý Khu bảo tồn biển có trách nhiệm xây dựng Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển;

- Và theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc nêu: việc tổ chức các hoạt động Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn biển phải phù hợp với Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển được duyệt.

2/ Về Cơ sở pháp lý

Cần rà soát cập nhật lại các cơ sở pháp lý đã hết hiệu lực thi hành, bổ sung những văn bản mới. Trong đó, đề nghị bổ sung 01 căn cứ pháp lý quan trọng là Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

3/ Bổ sung phần tổng quan tài liệu

Tổng quan về các khu bảo tồn biển trên thế giới, Việt Nam; các hoạt động du lịch sinh thái đã triển khai, hiệu quả như thế nào?

4/ Công tác điều tra, đánh giá

Qua điều tra, khảo sát, kết hợp với tổng quan tài liệu về các mô hình du lịch sinh thái đã triển khai để đánh giá, đúc kết và đề xuất mô hình liên kết hiệu quả, phù hợp với thực tiễn tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc.

5/ Về giới hạn cho phép

Nghiên cứu đề xuất ngưỡng giới hạn tối đa cho phép cho từng khu vực, từng loại hình du lịch sinh thái. Như vậy mới đảm bảo tính bền vững trong công tác bảo tồn biển kết hợp du lịch sinh thái.

6/ Về cơ chế liên kết

Cần nghiên cứu lượng giá trị cho từng khu vực trong khu bảo tồn biển để làm cơ sở xác định nội dung liên kết, cơ chế tài chính cho phù hợp.

7/ Về bản đồ quy hoạch phân vùng liên kết

Tỷ lệ 1/50.000 là hợp lý, tuy nhiên cần xác định sử dụng phần mềm phù hợp, đảm bảo cập nhật phần mềm chung của tỉnh trong thời gian tới.

8/ Về Kinh phí

Bổ sung kinh phí công bố quy hoạch;

Cân đối, tính toán từng nội dung rõ ràng có định mức, khối lượng công việc, để làm cơ sở cho Sở Tài chính thẩm định kinh phí.

9/ Về thời gian: khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoàn thiện Đề cương Đề án, gửi lại Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 24/11/2021, để gửi Sở Tài chính thẩm tra về kinh phí trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

II. Đối với Dự án thí điểm liên kết triển khai Dự án quần thể công viên san hô và dịch vụ thể thao biển tại thành phố Phú Quốc giữa Vườn Quốc gia Phú Quốc và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Namaste

1/ Dự án thí điểm liên kết triển khai Dự án quần thể công viên san hô và dịch vụ thể thao biển tại thành phố Phú Quốc giữa Vườn Quốc gia Phú Quốc và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Namaste đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện hiện thí điểm tại Thông báo số 841/TB-VP ngày 13/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

2/ Tuy nhiên, đây là Dự án thí điểm trong thời gian chờ Đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được phê duyệt. Vì vậy đề nghị Vườn Quốc gia Phú Quốc:

2.1 Làm việc cụ thể với công ty và cần xác định rõ trong giai đoạn thí điểm nên thực hiện cụ thể những nội dung nào, địa điểm (tuyệt đối không thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt):

- Cho phép thí điểm liên kết ở 02 điểm, mỗi điểm có quy mô hợp lý để tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch kết hợp với công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô theo hướng hoạt động theo mùa tránh sóng gió. cụ thể là:

+ 01 điểm với chức năng: Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, vui chơi giải trí trên biển kết hợp với công tác bảo tồn, phục hồi tái tạo hệ sinh thái rạn san hô (để đảm bảo hoạt động liên tục hai mùa gió Tây Nam, gió Đông Bắc).

+ 01 điểm với chức năng: Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ, bảo tồn và đầu tư thiết lập hệ thống các Vườn ươm san hô cứng để phục vụ cho công tác nhân giống, phục hồi các rạn san hô trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc;

2.2 Thời gian thí điểm: đến khi Đề án tổng thể được phê duyệt sẽ tổ chức sơ kết giai đoạn I làm cơ sở trình UBND tỉnh về giai đoạn II (không quá 01 năm);

2.3 Làm rõ hơn cam kết, ràng buộc giữa hai bên về các nội dung: bảo vệ môi trường, triển khai trồng, nuôi cấy san hô, cỏ biển với qui mô cụ thể tại các khu vực phù hợp trong Khu BTB Phú Quốc.

3/ Hoàn thiện Dự án liên kết với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Namaste, gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 24/11/2021, để thẩm tra trước trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo ý kiến Kết luận đến Vườn Quốc gia Phú Quốc và các đơn vị thuộc để biết, thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Các TV tham dự cuộc họp;
- VP.UBND tỉnh để b/cáo;
- Vườn QG Phú Quốc;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các đơn vị: KHTC, CCTS;
- Website Sở;
- Lưu: VT, tnmtoan.



Huỳnh Văn Nhứt